

mudlek@thairath.co.th

คาบลูกคาบดอก

หมัดเหล็ก

น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ระหว่างปัญหาที่เกิดจาก รัฐธรรมนูญ กับ ปัญหาปากท้องของประชาชน อะไรมีความสำคัญมากกว่ากัน ไม่ต่างจากปริศนาคำถาม ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน ถ้าไม่มีไก่ก็ไม่มีไข่ ถ้าไม่มีไข่ก็ไม่มีไก่ เพราะฉะนั้นทั้งไก่และไข่ ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดก่อนกัน ไม่มีทางแยกจากกันได้เด็ดขาด

ดังนั้น ถ้าถามว่า ระหว่างปัญหาปากท้องกับรัฐธรรมนูญจะแก้ไขอะไรก่อน คำตอบคือต้องแก้ไปพร้อมๆกัน ถ้ารัฐธรรมนูญดี การเมืองการปกครองดี ความเป็นอยู่ปากท้องของประชาชนก็ดี ถ้าปากท้องไม่เอื้อ การเมืองก็ไม่สงบราบรื่น รัฐบาลก็มีปัญหา สภาก็มีปัญหา จะเอาเศรษฐกิจนำการเมือง หรือเอาการเมืองนำเศรษฐกิจ ก็ไม่ต่างกัน

ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผู้นำเป็นหลัก

ต้องยอมรับว่า เศรษฐกิจทั่วโลก อยู่ในสภาพขาลง ทุกประเทศต้องใช้มาตรการทางเศรษฐกิจปรับโครงสร้างกันใหม่หมด เพื่อความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ

ประเทศไทย ถึงเวลาที่จะต้องยึด หลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกอย่างจริงจังเสียที การสืบสานศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก เพื่อขจัดความทุกข์ยาก ความยากจน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน สังคม จนถึงระดับชาติ

ทั้งนี้ มีหน่วยงานรัฐหลายองค์กรที่เริ่มนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้บ้างแล้ว อาทิ กฟผ. ได้ร่วมมือกับ 5 หน่วยงานได้แก่ กรมการ

พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มูลนิธิสิริกรรมธรรมชาติ มูลนิธิรักษาน้ำ Earth Safe Foundation และ สหกรณ์การเกษตร

สืบสานศาสตร์พระราชา สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เข้าใจถึงความสำคัญของดิน การบริหารจัดการดินและน้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร น้ำและพลังงานอย่างยั่งยืน เนื่องใน วันดินโลก รวมถึงสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากด้วย

หลักการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาให้ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นแกนกลางและภาคีอื่นๆร่วมบูรณาการเพื่อเสริมกลไกเดิมของภาครัฐที่มีอยู่ เช่น โครงการชีวิตดี ส่งเสริมการทำเกษตรด้วยการลดใช้สารเคมี นำจุดอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร เสี่ยงสัตว์ และดูแลสิ่งแวดล้อม

โครงการภูมิชุมชน ที่ใช้หลักการ ระเบิดจากภายใน โดยนำศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาชุมชนมาแก้ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการปลูกป่า สร้างความสมดุลระบบนิเวศ เป็นต้น การดำเนินการตามศาสตร์พระราชานั้นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้น เพราะต้องรอผลเป็นปี แต่เมื่อทำสำเร็จ จะสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่พอเพียง

ดังที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำรัสเอาไว้ว่า "เราไม่ควรให้ปลาแก่เขา แต่ควรจะให้เบ็ดตกปลาและสอนให้ประชาชนรู้จักวิธีตกปลาจะดีกว่า" พระองค์ทรงสอนให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง ยืนอยู่บนขาของตัวเองให้ได้แล้วช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป นับเป็นศาสตร์ที่ทรงคุณค่าที่รัฐบาลควรจะน้อมนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง.

หมัดเหล็ก